
รายงานการประชุมคณะบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 สิงหาคม  2562 ครั้งท่ี 10/2562 

ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายแต๋ง  อินทา นายก อบต.

สะเอียบ 
แต๋ง  อินทา  

2 นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายก อบต.
สะเอียบ 

สันต์  แสนอุ้ม  

3 นายบุญช่วย สาทุ่ง รองนายก อบต.
สะเอียบ 

บุญช่วย สาทุ่ง  

4 นายศรชัย อยู่สุข เลขานุการนายก 
อบต.สะเอียบ 

ศรชัย อยู่สุข  

ผู้ไม่มาประชุม 

- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ ประเสริฐ  แก้วกุฬา  
2 นายสมาน สะเอียบคง รองประธานสภาฯ สมาน สะเอียบคง  
3 นายยงค์ วิลัยรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 ยงค์ วิลัยรัตน์  
4 นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 วิชัย รักษาพล  
5 นายธีระวฒัน์ สุทธิกุลนันท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ธีระวฒัน์ สุทธิกุลนันท์ ลา 
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า  
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา  
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ เสาวะระ  
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์  อุดม  

10 นายสายันต์  ขันทะบุตร สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 สายันต์ ขันทะบุตร  
11 นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  
12 นายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ 6 ก้าน บุญทิพย์  
13 นายนิพลธ์  สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 นิพลธ์ สะเอียบคง  
14 นายอ านวย สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 อ านวย สะเอียบคง  
15 นายพัฒน์ อยู่สุข สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 พัฒน์ อยู่สุข  
16 นายธงชัย  ปั๋นจา สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 ธงชัย ปั๋นจา  
17 นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 อภิชาติ รุ่งเรือง  
18 นายปราโมทย์  ผัดขัน สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 ปราโมทย์ ผัดขัน  
19 นายสมาน สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 สมาน สะเอียบคง ลา 
20 นายอภิชาติ สร้อยเงิน สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 อภิชาติ สร้อยเงิน  
21 นส.สุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต. สุภาวดี ธรรมไชยางกูร  

22 นายเชิดศาสตร์  เสนทิพย์ จนท.อช.แม่ยม เชิดศาสตร์ เสนทิพย์  



23 นายปัญญา  ชุ่มมงคล จนท.อช.แม่ยม ปัญญา ชุ่มมงคล  
24 นางสร้อยทอง ค าบุญเรือง ผช.ผู้ใหญ่บ้านท่าวะ สร้อยทอง ค าบุญเรือง  
25 นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
26 นายสมมิ่ง  เหมืองร้อง สารวัตรก านัน สมมิ่ง  เหมืองร้อง  
27 นางละอองดาว  ดอนแก้ว นักวิชาการคลังช านาญการ ละอองดาว  ดอนแก้ว  
28 นายนฤพนธ์  ศรีค าภา นักพัฒนาชุมชน นฤพนธ์ ศรีค าภา  
29 นายเกษม  กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง เกษม กันทะวงศ์  
30 นางสุดารัตน์ ชัยมงคล ผู้ใหญ่บ้านดอนชัย หมู่ 1 สุดารัตน์ ชัยมงคล  
31 นายรณชัย ม้าทอง ผู้ใหญ่บ้านดอนชัยสักทอง 

ม.9 
รณชัย ม้าทอง  

32 นายสมบัติ  สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ สมบัติ สลักหล่าย  
33 นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  

 
34 

นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

เกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  

35 นางสาวสุภาพร โพรงแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญ
การ 

สุภาพร โพรงแก้ว  

36 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา รัตนา ยะกุมาร  
37 นางตุลารัตน์ แสงมณี นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ 
ตุลารัตน์ แสงมณี  

38 นส.อัมพร กับปินะ เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน 

อัมพร กับปินะ  

39 นายอนุสรณ์ ทองค า นายช่างโยธาช านาญงาน อนุสรณ์ ทองค า  
40 นส.ทัศนีย์  นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไป ทัศนีย์ นาระเดช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันพฤหัสบดีท่ี  7  สิงหาคม  2562 ครั้งท่ี 10/2562 

ผู้มาประชุม 

1. นายแต๋ง  อินทา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
2. นายสันต์  แสนอุ้ม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ   
3. นายบุญช่วย  สาทุ่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ   
4. นายศรชัย  อยู่สุข   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  

ผู้ไม่มาประชุม      

- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
2. นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ   
3. นายยงค์  วิลัยรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1 
4. นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1 
5. นายธีระวฒัน ์ สุทธิกุลนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2 ลา 
6. นายอินจันทร์ ดอกค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2  
7. นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3  
8. นายสมบัติ    เสาวะระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3     
9. นายศักดิ์ณรงค์ อุดม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 4  
10. นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5    
11. นายซัพวิชญ ์ ไชยภิสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5  
12. นายก้าน  บุญทิพย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6  
13. นายนิพลธ์  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6 ลา 
14. นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 7    
15. นายพัฒน ์  อยู่สุข   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8  
16. นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8  
17. นายอภิชาติ  รุ่งเรือง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9  
18. นายปราโมทย์ ผัดขัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9 
19. นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10 ลา 
20. นายอภิชาติ      สร้อยเงิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10 
 

 
21.นส.สุภาวดี... 
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21. นส.สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  ปลัด อบต. 
22. นายเชิดศาสตร์ เสนทิพย์  จนท.อช.แม่ยม 
23. นายปัญญา  ชุ่มมงคล  จนท.อช.แม่ยม 
24. นางสร้อยทอง ค าบุญเรือง  ผู้ช่วยบ้านท่าวะ 
25. นายสุรชาติ  จะเฮิง   ผอ.กองช่าง 
26. นายสมมิ่ง  เหมืองร้อง  สารวัตรก านัน 
27. นางละอองดาว ดอนแก้ว  นักวิชาการคลังช านาญการ 
28. นายนฤพนธ ์ ศรีค าภา   นักพัฒนาชุมชน 
29. นายเกษม  กันทะวงศ์  ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 
30. นางสุดารัตน์  ชัยมงคล   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 
31. นายรณชัย  ม้าทอง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 
32. นายสมบัติ  สลักหล่าย  ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 
33. นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  ผอ.กองคลัง 
34. นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
35. นางสาวสุภาพร โพรงแก้ว  นักวิชการศึกษาช านาญการ 
36. นางรัตนา  ยะกุมาร   ผอ.กองการศึกษา 
37. นางตุลารัตน์  แสงมณี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
38. นางสาวอัมพร กับปินะ   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
39. นายอนุสรณ ์ ทองค า   นายช่างโยธา 
40. นส.ทัศนีย์  นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 08.30  น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1แจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่คนใหม่ ช่ือ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ หรือ ดร.กานต์เปรม   ปรีด์  ชิตานนท์ 
จากผู้ตรวจการกระทรวง มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่คนเดิม ท่านพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ 
ย้ายไปจังหวัดล าพูน 

1.2แจ้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่ คือนายประยูร รัตนเสนีย์ จากอธิบดีกรมท่ีดิน มาเป็นอธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.3แจ้งวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 ขอความร่วมมือจิตอาสา ท้ัง 4 หมู่บ้าน ขอสมาชิกท้ังหมด มาพัฒนากิจกรรมวันแม่    
ท่ีข้างถนนหน้า อบต.สะเอียบ เนื่องจากกรมทางหลวงได้ประสานได้ให้ไฟแสงสว่างกับต าบลสะเอียบ  น่าจะเริ่มต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 เขาได้ขอความร่วมมือพัฒนาความสะดวก ท่ีเขาจะมาติดต้ังไฟส่องสว่าง  ให้มีจิตอาสาเข้าร่วมด้วย    
กับทุกฝ่าย ขอความร่วมมือทุกท่านด้วย ส่วนการแต่งกายพอเข้าร่วมงานท่ีอ าเภอสองเสร็จแล้ว ใส่เส้ือสีฟ้าเข้าร่วมเปิดงาน
ปลูกป่าท่ีบ้านป่าเลา 

1.4ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง... 
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1.4ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง 

-แจ้งเตรียมโครงการแต่ละต าบลขอบ้านแม่เต้น น้ าในล าห้วยแม่เต้นไม่มี สามารถดึงจากแม่น้ ายมมาใช้         
แจ้งประชุมตามท่ีท่านผู้ว่าได้มาประชุมให้งดปล่อยน้ า หวั่นไม่มีน้ าอุปโภค บริโภค 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว เมื่อวันท่ี  4 กรกฎาคม  2562 ครั้งท่ี 8/2552 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ปกครองขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจ าปีงบประมาณ 2564 และแจ้งรายงานปกครองอ าเภอ
ทราบ 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด น าเสนอในท่ีประชุม 

นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 

-เรียนท่านนายก ท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการ พอ.สธ. เป็นการบังคับให้ท าโครงการต้องเชิญ 
ผอ.รร. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ต้องการลายมือช่ือแนบเอกสารส่งราชเลขาธิการด้วย  

ข้อดี การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นแบบอย่างของท้องท่ี ไม่มีคนแอบอ้างได้ ต้องมี การขึ้นทะเบียนไว้ พืช / สัตว์          
เป็นโครงการอนุรักษ์ของสมเด็จพระเทพฯ 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ในเมื่อวันนี้ทางท่านผู้ใหญ่บ้านและ ผอ.รร.ต่างๆไม่ได้เข้าร่วมประชุม การพิจารณาเรื่องนี้คงต้องพิจารณาในการประชุม
ในครั้งต่อไป  แต่อย่างไรเราต้องรายงานให้อ าเภอทราบถึงโครงการท่ีจะด าเนินการต่างๆ  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

  4.2  การพัฒนาด้านต่างๆ 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-อบต.สะเอียบเราจะด าเนินการอะไรบ้าง  ตอนนี้ห้องประชุมของ อบต.คับแคบมาก อยากได้ห้องประชุมของ อบต.
สะเอียบ มีเงินเหลือจ่ายอย่างไรบ้างตอนนี้ ขอทราบรายละเอียด 

       นายสุรชาติ จะเฮิง... 
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นายสุรชาติ จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 

-แบบแปลนเดิมนั้นเขียนไว้ที่ 2 ช้ัน มีงบประมาณไม่พอจ่ายก็เขียนเพิ่มเป็น 1 ช้ันไว้ อยู่ท่ีงบประมาณ 1 ล้าน สองแสน
กว่าบาท โดมก็ส าคัญแต่ท่านนายกฯ อยากได้ห้องประชุม ก็เลยด าเนินการตามรายละเอียด 

นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

-ตัดงบประมาณโดม เพื่อท าหอประชุม เสนอเป็นโครงการท าโรงจอดรถเป็นทั้งโดมและห้องประชุมจะได้หรือไม่ 

นายสุรชาติ  จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 

-ไม่ได้ ต้องตามแบบมาตรฐาน ถ้าท าเกินนั้นแบบมาตรฐานไม่รองรับ โครงสร้างไม่เท่ากัน 

นายปราโมทย์ ผัดขัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

-ผมเห็นว่าหอประชุมส าคัญมากกว่าโดม เพราะการต้อนรับแขกในคราวละมากๆ ก็ถือว่าส าคัญกับต าบลสะเอียบ         
เราไม่มีความพร้อมส าหรับห้องประชุม 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอถามในท่ีประชุมวันนี้ สมาชิกมีความพร้อมหรือไม่ท่ีจะด าเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกขัดข้อง 

ท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ ด้วยเสียง 20 เสียง 

4.3 ปัญหาเกี่ยวกับจราจรไฟกระพริบ ไฟไซเลน และกรวยตั้งจุดเตือนอันตราย 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ตอนนี้มีรถฉุกเฉินใช้บริการแล้ว แต่ยังขาดไฟกระพริบต่างๆ กรวยต่างๆ ท่ีใช้เตือนภัย
อันตราย เรายังไม่มีความพร้อมในด้านนี้  มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอประเด็นนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีขอน าเสนอในท่ีประชุม      
ว่าให้ต้ังงบประมาณส าหรับงานจราจรด้านนี้ด้วย  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

  4.4 การเข้าร่วมกิจกรรมในวันท่ี 12 สิงหาคม 2562  

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ในวันท่ี 12 สิงหาคม นี้ ขอความร่วมมือทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาถนนหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ    
จากหัวดอยขึ้นมา การทางขอความร่วมมือ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ขอจิตอาสาร่วมด้วยผู้น าทุกฝ่ายช่วยกันพัฒนา     
เพื่อความสะอาดเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

      4.5การตรวจสอบพืชการเกษตร... 
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  4.5  การตรวจสอบพืชการเกษตร การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในพื้นท่ีการเกษตร 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-บางส่วนท่ีคณะกรรมการไปตรวจแล้ว ไม่มีหลักฐานปรากฏแล้วก็มีความหนักใจอยู่มาก ท่ีเขาจะให้ต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบพืชไร่ที่เสียหาย ขอท าความเข้าใจในห้องประชุมนี้ด้วย การแจ้งความเสียหาย ต้องมีหลักฐานปรากฏให้ชัดเจน 
สามารถให้ความกระจ่างและเป็นธรรมกับคณะกรรมการไปตรวจด้วย บางครั้งมีความล าบากใจ รูปถ่าย วันและเวลา     
การไปตรวจของคณะกรรมการ ให้มีความสัมพันธ์กัน ขอน าเรียนในท่ีประชุม 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

  4.6  ขอและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2562 

นายแต๋ง  อินทา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-แจ้งท่ีประชุมรับทราบเกี่ยวกับการขอและอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปี 2562 ในครั้งนี้ เพื่อให้การ
บริหารของ อบต.สะเอียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบ กฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย     
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  

ท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

 

โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  1,300 บาท 

โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่าย 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 1,300 บาท 

โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 100 บาท 

โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่างๆ 
ของพนักงานจ้าง จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 100 บาท 

โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  30,000 บาท 

โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ าย          
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 30,000 บาท 

โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป... 
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โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย       
ค่าเช่าบ้าน จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 1,500 บาท 

โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย 
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  1,500 บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน     
ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา จ านวน
เงินท่ีขอโอนลด 65,000 บาท 

โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย      
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 65,000 บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา        
ซึ่งบริการ  จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  10,000 บาท 

โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน 
ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  10,000 บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    
ไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 12,100 บาท 

โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน 
ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  12,100 บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการส่ือสาร      
และโทรคมนาคม จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 10,000 บาท 

โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน 
ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 10,000 บาท 

โอนลด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนิ นงาน หมวดรายจ่าย      
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 7,000 บาท 

โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ าย ค่าใช้สอย      
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000 บาท 

 

       โอนลด แผนงานการศึกษา... 
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โอนลด  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน วัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว       
จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 2,000 บาท 

โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน      
ท่ีขอโอนเพิ่ม 2,000 บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ          
ประเภทรายจ่าย วัสดุการศึกษา จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 100,000 บาท 

โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย       
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดหาเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ
เด็กเล็ก จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 100,000 บาท  

โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสัตว์ปลอดโรค     
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 
จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 10,000 บาท  

โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่าย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  10,000 บาท 

โอนลด  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสัตว์ปลอดโรค     
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี จ านวน
เงินท่ีขอโอนลด  13,000 บาท 

โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย            
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 13,000 บาท  

รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น   262,000     บาท 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 

  5.1  นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ 

-ได้รับแจ้งจากทางอ าเภอสอง ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 ทางอ าเภอสองได้ก าหนดปลูกป่าฝายบ้านป่าเลา นายอ าเภอ
สองจะเป็นประธานเปิดงาน กล้าไม้ ป้ายไวนิล ร่วมกับป่าไม้ เขาได้เตรียมการไว้หมดแล้ว ขอให้ อบต.สะเอียบ          
เขียนโครงการสมทบเป็น อบต.ร่วมกับป่าไม้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบูรณาการโครงการนี้ด้วย 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

 

       ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ... 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ  

  6.1  รพ.สต.สะเอียบ 

นายสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 

-จังหวัดแพร่ ประมาณ 400 กว่าราย อ าเภอสอง 47 รายท่ีรักษาด้วยกัญชา  การ ใช้กัญชารักษาทางการแพทย์            
ดีขึ้น อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ถ้าใช้โดยไม่ถูกต้องตามขนาดยา กระเพาะส่วนต้นจะไม่บีบยา ไม่ขยับตัว ท าให้เป็น
อันตรายถึงชีวิตได้ ต้องได้รับการแนะน าจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  มะเร็งหายได้ถ้าใช้ถูกวิธี ถ้าใช้ผิดขนาด ภูมิต้านทาน      
จะลดลง    พรบ.กัญชาต้องติดตามยังเป็นยาเสพติดประเภทท่ี 5 อยู่ตอนนี้  และตอนนี้ก็มีการใช้น้ ายาหยดใต้ล้ินแล้ว
ขณะนี้ 

2. โรคมือเท้าปาก ถ้าเกิดเยอะขึ้น ควบคุมโดยการล้างทุกส่ิงทุกอย่าง ถึงเวลามันก็จะเกิดขึ้น ถึงจุดสูงสุดมันก็จะลดลง 
ทางป้องกันถ้าพบเจอเด็กเจ็บป่วย ให้หยุดเรียนทันที 

3. ไข้เลือดออก บ้านเรายังไม่รุนแรงอยากให้ทุกท่านแนะน าชาวบ้าน ให้เล้ียงปลาหางนกยูงไว้ในบ้าน ล่อยุงให้มาไข่        
ไว้ตรงนั้น เล้ียงไว้เยอะๆจะดีมาก ปลาหางนกยูงมันจะกินไข่ยุงหมดเป็นอาหาร ปี 2556 บ้านแม่พร้าวตายไป 1 ราย 
เป็นหนักจริงๆปีนั้น ต้องสอดส่องดูข้อมูลทางไลน์บ้าง ขอแลกเปล่ียนความรู้ในท่ีประชุมวันนี้ 

นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

-ถนนตรงด่านป่าเลา  ตรงเสาไฟฟ้ามีต้นไม้คลุมถนน บดบังถนน ท าให้เกิดอันตรายบ่อยมาก ตรงจุดบ้านป่าเลาต้อง
ประสานงานอย่างไร ขอสอบถามในท่ีประชุม 

เจ้าหน้าท่ีอุทยาน-เป็นเขตป่าสงวน ต้องแจ้งด่านบ้านนา ให้เขาทราบก่อนด าเนินการ 

นายสมบัติ สลักหล่าย   ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 

-ต้องท าป้ายเตือนระวังอันตราย ก่อนจะได้ไหมเพราะหลายๆคนยังไม่ชินทาง และไม่รู้มาก่อนว่าถนนเป็นอย่างไร 

นายสมมิ่ง  เหมืองร้อง สารวัตรก านันต าบลสะเอียบ 

-ต้นมะม่วงใหญ่ให้ตัดได้เลย ฝากทาง อบต.สมบัติ ไปจัดการหน่อยท าหนังสือขออนุญาตให้ถูกต้อง เซ็นต์ขออนุญาต
ออกไป 

นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ 

-ขอแจ้งงบประมาณ ปี 2563 

เงินอุดหนุนท่ีฝ่ายบริหารสามารถน าไปบริหารจัดการได้  ปี 2560 ประมาณ 3 ล้าน 4 แสนบาท 

ปี 2561 ประมาณ 3 ล้าน 3 แสนบาท 

ปี 2562 ประมาณ 3 ล้าน 5 แสนบาท 

       น าไปต้ังเป็นข้อบัญญัติ ปี 2563... 
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น าไปต้ังเป็นข้อบัญญัติ ปี 2563 ได้ ส่วนมากรายได้จะเข้ามาปีละ 2 ครั้ง ต้ังแต่ปี 2560 – ปี 2562 รายได้เข้ามา     
ปีละ 2 ครั้ง  

นายสมมิ่ง  เหมืองร้อง สารวัตรก านันต าบลสะเอียบ 

-แจ้งวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ชาวบ้านเขาจะมารวมตัวกันท่ี อบต.สะเอียบ ส าหรับเกษตรกรท่ีจะมาลงทะเบียนรับสาร 
3 ตัว เป็นยาฆ่าแมลง ท่ีต้องควบคุม 

ส่วนวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 ท่ีศาลาอเนกประสงค์บ้านนาหลวง ทุกคนต้องลงทะเบียนไว้ เพื่อรับสาร 3 ตัวนี้ 

นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

-ขอน าเสนอในวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 วันร่วมกิจกรรมท่ีอ าเภอสองและปลูกป่าบ้านป่าเลา ขอเสนอให้ใส่เส้ือสีฟ้าเข้า
ร่วม รวดเดียวจากเข้าร่วมกิจกรรมงานอ าเภอสองไปท่ีบ้านป่าเลาเลย จะได้สะดวกและรวดเร็ว 

ท่ีประชุม -รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา 14.30 น. 

 

(ลงช่ือ)        ศรชัย  อยู่สุข        ผู้บันทึกการประชุม 

                                                     (นายศรชัย  อยู่สุข) 

                                    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 

 

     (ลงช่ือ) แต๋ง  อินทา     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                      (นายแต๋ง  อินทา) 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

  


